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Ngày 26 tháng 1 năm 2024 
Johnice Williams 

Tôi là thành viên của Hội đồng Di sản Quận Cam và là Chủ tịch làng y tế trong lễ hội đoàn kết và diễu 

hành Tháng Lịch sử của Người da đen diễn ra vào ngày 3 tháng 2, từ chín đến bốn giờ tại trung tâm 

thành phố Anaheim. 

Jesse Ben Ron 

Hiện nay nhà nước đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách. Trong ngân sách của thống 

đốc, ông đã phải điều chỉnh lại Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF). Ban đầu, một lượng tiền lớn 

đô la để giao dịch, bởi vì các tác động đã mang lại cho Quận Cam và tất cả các khu vực khác nguồn 

tiền hỗ trợ, số tiền lẽ ra dành để giao dịch đô la cho các dự án xuống còn khoảng 270 triệu đô la. Họ sẽ 

chia nhỏ nó ra một chút thay vì 270 triệu đô la sẽ có sẵn bắt đầu từ tháng Bảy. Khoảng 100 triệu USD, 

trong đó 25 triệu USD sẽ chỉ dành cho cộng đồng bản địa, và sau đó là 73 triệu USD dành cho giai 

đoạn triển khai rộng hơn. Sau đó, hàng năm sẽ có 100 triệu USD để xin tài trợ cho các dự án. Điều đó 

không làm ảnh hưởng đến các tác động, đó là công việc của chúng ta với tư cách là một cộng tác viên 

và các hoạt động tiền phát triển đó. 

Về mặt tích cực thì đó không phải là sự giảm bớt. Tôi nghĩ lợi ích của việc này là khi chúng ta nghĩ về 

các tác động và các hoạt động tiền phát triển, bằng cách rút ra nguồn tài trợ cho giai đoạn thực hiện, nó 

cho phép chúng tôi nhận được tài trợ thông qua các tác động cho hoạt động tiền phát triển và sau đó có 

thể tài trợ cho dự án khi dự án sẵn sàng. Vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ xem chúng ta sẽ yêu cầu 

bao nhiêu cách có chiến lược trong từng giai đoạn, thay vì yêu cầu một số tiền lớn ngay lập tức. 

Toni Symonds 

Ngân sách của thống đốc chỉ là một đề xuất. Khi thống đốc công bố ngân sách, có vẻ khi đó mức thâm 

hụt sẽ cao hơn. Chúng ta muốn suy nghĩ về cách chúng ta có thể hỗ trợ điều đó khi nó được cơ quan 

lập pháp xem xét, trước một lá thư kèm chữ ký nói rằng chúng ta tin rằng cách tiếp cận này đối với 

chương trình việc làm đầu tiên ở California là hợp lý. 

Austin Lynch 

Tôi thực sự không hiểu chúng ta đang làm gì. Tôi không hiểu những chiến lược này, chúng đến từ đâu 

hoặc việc ươm tạo có ý nghĩa như thế nào. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu chúng ta đang đứng 

ở đâu, hoặc mục đích của chúng ta là gì khi đề xuất các dự án. 

Linda Dimario 

Ai đang cạnh tranh vì 73 triệu đô la? 

Jesse Ben Ron 18:12 

Khu vực của chúng tôi cạnh tranh với các khu vực khác. 

Ish Herrera 18:44 

Các dự án không được chọn trong bước đó của quy trình không có nghĩa là những dự án đó không 

được cấp vốn và không xứng đáng được cấp vốn. Đây là nơi nỗ lực gây quỹ bắt đầu trong ranh giới 
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quận của bạn, để tìm kiếm các đối tác công tư là nhà đầu tư để cung cấp nguồn lực thực hiện các dự 

án đó. Một trong những mục tiêu của chương trình này là tận dụng mọi đồng đô la của tiểu bang và liên 

bang mà họ chuyển đến Quận Cam bằng các khoản đầu tư địa phương, từ hoạt động từ thiện từ hoạt 

động quyên góp của công ty và từ các nguồn khác, 

Michael Graff-Weisner 20:46 

Điều này có ý nghĩa gì đối với Quận Cam về mặt tài trợ? Nếu bạn có một phần của 73 triệu đô la vì con 

số 73 thì điều đó có ý nghĩa gì đối với Quận Cam? 

Jesse Ben Ron 21:42 

Một lần nữa, 73 triệu đô la chỉ là số tiền hiện có trong tháng 6, sau đó họ sẽ có thêm 100 triệu đô la 

nữa, và sau đó họ tiếp tục sẽ có thêm 100 triệu đô la nữa vào năm tới. Đó là số tiền tương tự, nó chỉ 

được chia thành ba đợt so với một. 

Ish Herrera 23:13 

Tôi chỉ muốn dành một giây để đưa ra lời nhắc nhở về quá trình này. Và đây chính là phần thứ hai của 

giai đoạn lập kế hoạch của bạn. Vài tháng tới sẽ dành để tập trung vào việc phát triển lộ trình cho Quận 

Cam trong đó vạch ra việc tạo việc làm chất lượng cao với các ngành và lĩnh vực ưu tiên đang cho thấy 

nhiều tiềm năng mà bạn có lợi thế cạnh tranh so với các khu vực khác của tiểu bang, điều đó cũng cho 

thấy các thành viên trong cộng đồng sẽ tiếp cận những công việc đó một cách công bằng như thế nào 

và sau đó nhấn mạnh vào cách bạn xây dựng nền kinh tế Quận Cam trong những năm tới với một 

hướng tới sự bền vững và khả năng phục hồi. 

Đó là những điều cần ghi nhớ, những mục này, như chúng ta đã thảo luận hôm nay, các chiến lược 

trong tệp Excel đó và khi bạn đặt câu hỏi về nội dung được tìm thấy trong một số ô Excel đó, bạn sẽ 

muốn giữ những điều này trong đầu. 

Austin Lynch 32:13 

Tôi thực sự muốn chúng ta xem xét một lựa chọn để không tiếp tục quy trình này. Tôi có một bảng tính 

gồm sáu danh mục với 15 tùy chọn và sau đó có sáu tiêu chí để tôi đánh giá từng danh mục đó. Tôi 

không hiểu tại sao một chương trình nói về công bằng lại tập trung vào hầu hết mọi thứ khác ngoài việc 

tăng cường công bằng kinh tế. Điều này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp và thực lòng mà nói, không 

thể hiểu được những gì chúng tôi đang cam kết thực hiện, bằng cách bỏ phiếu cho 90 chiến lược khả 

thi trong số sáu hạng mục. Và tôi không hiểu chút nào, chúng ta sẽ cam kết điều gì nếu tôi chọn một 

chiến lược, 

Jesse Ben Ron 35:07 

Các chiến lược được liệt kê không đến từ khu vực, nó đặc biệt đến từ tiểu bang, họ muốn các chiến 

lược giải quyết được sáu điều này. Các bạn sẽ có đến 10 giờ để thảo luận trong nhóm và sau đó các 

bạn sẽ có một tuần để bỏ phiếu. Với tuần mà bạn có phiếu bầu, vui lòng tham khảo lại những điều đó 

để bạn hiểu rõ hơn về những gì tiểu bang muốn chúng tôi giải quyết. Nếu chúng ta muốn tuân thủ 

khoản tài trợ này, chúng ta phải giải quyết những vấn đề này. Tầm quan trọng của các chiến lược là tập 

trung vào nhóm này khi chúng tôi xem xét các dự án để thực hiện, nhưng chúng cũng chỉ nhằm giải 

quyết các động lực rộng hơn của khu vực. Những chiến lược này không nhất thiết phải đáp ứng 100% 

nhu cầu tài trợ của CERF, nhưng hãy thực sự nghĩ đến những gì đang tác động đến cộng đồng của 
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chúng ta trong những hạng mục này. Chúng tôi muốn chọn các dự án dựa trên chiến lược của chúng 

tôi cũng đáp ứng các tiêu chí của tiểu bang. 

Quá trình tôi sắp giải thích đã được nhóm phê duyệt vào năm ngoái. Chúng tôi vừa triển khai một quy 

trình đã được đề xuất cho bạn và được bạn chấp thuận. Chúng tôi đã có cuộc họp nhóm các bên liên 

quan vào tháng 10. Về cơ bản, họ đã suy nghĩ về những gì họ nghĩ là cách giải quyết các chiến lược để 

giới thiệu nhóm đó, sau đó một cuộc thăm dò sẽ được gửi đi với tất cả các lựa chọn đó. Nhóm đó sau 

đó đã bình chọn cho hai người đứng đầu mỗi hạng mục và đó là danh sách bạn có ở đây. Đó là sự tích 

lũy của hai người đứng đầu về kinh doanh, hai người đứng đầu từ CBO, với hai người đứng đầu từ 

cộng đồng người Mỹ bản địa của chúng tôi và tất cả các nhóm bên liên quan phụ khác nhau. Bây giờ 

những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đi xuống, tôi có thể nói là top 10, tôi sẽ đề xuất top 12. Về cơ 

bản, nó là sự tập trung vào những ưu tiên của chúng tôi. 

Luis Sarmiento 43:20 

Tôi chỉ muốn ủng hộ quan điểm của Austin. Đối với tôi, điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe khi 

các thành viên bày tỏ rằng chúng ta cần dành thời gian để xem xét thông tin này. Từ nay đến tuần sau, 

tôi không chắc mình có thể xử lý được tất cả thông tin này hay không. 

Jasmine Pachnanda 48:02 

Nếu chúng ta tiến lên bằng một cuộc bình chọn và tiến đến top 10 hoặc 12, liệu có cơ hội để cải thiện 

các chiến lược không? Có vẻ như có cơ hội để cải thiện một số thứ nhưng tôi nghĩ có cơ hội để củng 

cố các chiến lược. Bạn hình dung quá trình làm việc từ đây như thế nào? 

Jesse Ben Ron 49:19 

Nó sẽ không được giao cho tiểu bang cho đến cuối tháng 6 hoặc tháng 8, vì vậy vẫn còn nhiều thời 

gian để điều chỉnh và sửa đổi. Tôi nghĩ đây là một bước để chúng tôi cố gắng đạt đến mức mà chúng ta 

hiểu được điều mà nhóm đang cảm thấy là quan trọng nhất. 

Jasmine Pachnanda 51:16 

Tôi nhắc lại nhận xét của Toni ở đây, điều này có thể nhằm mục đích cho cuộc bình chọn này, chẳng 

hạn như nếu chúng tôi loại bỏ chúng, điều đó có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn. Miễn là nó phù hợp 

với nội dung nào đó ở đây, tôi nghĩ mọi người có thể giúp đỡ, cùng tạo ra cách kết hợp mọi thứ. 

Toni Symonds 

Tôi nghĩ tôi đã biết được rằng họ muốn tôn vinh việc chúng ta đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể và mọi 

người đều phải thấy điều đó. Điều tôi rút ra được là cuộc bình chọn này chính là cuộc bình chọn khi bạn 

bắt đầu thấy mọi thứ được bình chọn như thế nào, khi đó chúng ta có thể rút ra được điều gì đó mà 

chúng ta không biết cuộc bỏ phiếu thực tế sẽ tiết lộ điều gì. 

Andrew Gonzalez 55:22 

Tôi có cảm giác như chúng ta đang làm cho vấn đề này trở nên phức tạp hơn mức cần thiết để có cách 

xử lý một số ý tưởng này. Họ đã bị bỏ rơi rồi. Chúng ta có sáu chủ đề chiến lược ở đây. Họ đã bị bỏ rơi. 

Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều dự án ở đây. Tại sao chúng ta không coi nó như một quy trình RFP và 

xếp loại các dự án đó dựa trên tiêu chí này, đồng thời xem chúng phù hợp như thế nào và chúng phù 
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hợp với bao nhiêu nhóm. Cuối cùng, chính nhà nước mới là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì họ là người 

cấp tiền cho chúng ta. 

Linda DiMario 56:36 

Chúng ta có trách nhiệm với tư cách là những thành viên đã tham gia vào việc này ngay từ đầu, rằng 

đúng vậy, chúng ta phải sử dụng thời gian giữa các cuộc họp để tiếp thu thông tin. Để khi chúng ta 

cùng nhau tham gia theo hình thức này, chúng ta đã sẵn sàng để đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng chúng ta có tất cả các công cụ trước mắt. 

Luis Sarmiento 59:53 

Có đúng không khi hiểu và cũng để làm rõ những gì chúng ta sẽ được yêu cầu bình chọn tại cuộc họp 

tiếp theo của chúng ta? Tôi có hiểu chính xác rằng bảng tính này, các bên liên quan, chiến lược sẽ 

được sử dụng như một loại tiêu chí để lựa chọn các dự án trong tương lai không? Hay chúng ta đang 

bình chọn ưu tiên bất kỳ chiến lược cụ thể nào? Hoặc chính xác thì cuộc bình chọn được đề xuất sẽ là 

gì? 

Jesse Ben Ron 1:00:44 

Đây chắc chắn sẽ là quy trình cấp cao cho những gì chúng ta nghĩ là các dự án có giá trị khi chúng tôi 

cố gắng huy động vốn để triển khai CERF. Tôi chỉ tập trung vào việc thực hiện chứ không phải chất xúc 

tác. Khi chúng ta nghĩ về việc khi chúng ta đến cộng đồng và nói rằng có sẵn 73 triệu đô la có thể trải 

khắp tiểu bang, nhưng rõ ràng là chúng ta muốn gửi cho một số dự án, bạn có gì? Tuy nhiên, không 

phải là chúng ta chỉ nên xây dựng các chiến lược để tối đa hóa nguồn tài trợ CERF, 

Iosefa Alofaituli 1:05:55 

Tôi chỉ muốn thừa nhận rằng một phần sự phong phú và vẻ đẹp của HRTC này là do không phải tất cả 

chúng ta đều đồng ý, đúng không. Tôi nghĩ những gì tôi nghe thấy khi mọi người phản đối quy trình 

này, nó thực sự xuất phát từ mong muốn đảm bảo rằng những người mà họ phục vụ đều được lắng 

nghe. Và chúng ta nên tôn vinh điều đó. Tôi cũng muốn khuyến khích chúng ta có tư tưởng cởi mở và 

can đảm hơn là chỉ nhảy vào chứ không nhảy vào và tìm cách vận động trong khi trải qua quá trình này. 

Jesse Ben Ron 1:09:19 

Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải chuyển cuộc trò chuyện, thảo luận về các chiến lược sang cuộc họp tiếp theo. 

Ban đầu nhóm này đã chấp thuận việc chọn ra top 10, nhưng tôi khuyên chúng ta chỉ nên chuyển sang 

top 12 vì nó giúp quá trình bỏ phiếu dễ dàng hơn. Sẽ dễ dàng hơn để nói hai chiến lược được chọn cho 

mỗi danh mục là gì. 

Austin Lynch 1:11:30 

Tôi đề nghị chúng ta thực hiện bốn lựa chọn cho mỗi danh mục. Chúng ta đang cắt giảm từ 15,4 xuống 

còn 1/4. Tôi đề nghị điều đó. 

Toni Symonds 1:12:44 

Tôi sẽ chia danh mục sức khỏe và môi trường thành hai loại khác nhau. Tôi nghĩ có một số khuyến nghị 

rất liên quan đến sức khỏe cộng đồng và có một số khuyến nghị rất liên quan đến môi trường, và nếu 
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bạn yêu cầu mọi người bình chọn, bạn sẽ yêu cầu họ quyết định cái nào trong hai cái đó quan trọng 

hơn. Có thể cần phải đánh giá sớm để có ý tưởng rõ ràng hơn về vấn đề sức khỏe mà mọi người muốn 

hướng tới và vấn đề về môi trường. 

Jodi Duva 1:13:39 

Vì vậy, miễn là nếu chúng ta được yêu cầu chọn hai, ba hoặc bất cứ điều gì chúng ta quyết định cho 

mỗi danh mục, Jesse, liệu chúng có được liệt kê theo cách đó trong mỗi danh mục không, bởi vì mối 

quan tâm duy nhất của tôi và việc không nhìn thấy cuộc thăm dò là làm cho chắc chắn rằng chúng ta 

không chỉ chọn ra 12 người đứng đầu. Và sau đó họ không chọn được tất cả loại thứ sáu. 

Jesse Ben Ron 1:14:07 

Bạn đang chọn các chiến lược theo từng danh mục. Vì vậy, nó không phải là tất cả 90 được liệt kê. 

Khoảng 15 nước được đa dạng hóa kinh tế và khoảng 15 nước được hưởng công bằng kinh tế. Như 

thế đấy 

Ish Herrera 1:14:51 

Jodi đề xuất ba cho mỗi danh mục thay vì bốn. Tôi chỉ muốn đưa nó ra ngoài để các nhóm xem xét việc 

lặp lại lần thứ hai, nó nằm trong cuộc trò chuyện. Để chúng ta hiểu rõ về quy trình, đầu tiên là tách môi 

trường và cách có các cột riêng cũng như các danh mục riêng trong bảng tính Excel. Có lẽ chúng ta 

muốn thể hiện cảm xúc và hành động về điều đó. Thứ hai là đề xuất mở rộng từ hai cho mỗi danh mục 

lên ba cho mỗi danh mục hoặc bốn. 

Losfa Alofaituli 1:15:46 

Bạn sẽ thấy các chiến lược tương tự trải rộng trên nhiều danh mục, vì vậy chỉ cần lưu ý rằng điều đó có 

thể làm suy yếu hoặc tạo lợi thế cho một chiến lược nhất định. Khi xem xét các chiến lược nhất định, 

một số chiến lược trong số đó dường như có thể xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng và hệ thống hiện có, 

vì vậy có vẻ như có một con đường nhanh hơn để đạt được tác động. Tôi chỉ đang làm sáng tỏ nó thôi. 

Chỉ cần lưu ý rằng khi chúng ta xem xét những điều này, chúng tôi đang xem xét những điều bạn đang 

truyền tài nguyên để phát triển so với việc bắt đầu một cái gì đó mới. 

Ish Herrera 1:17:14 

Nội dung trong cuộc trò chuyện và trong các nhận xét là mong muốn có thêm không gian để mọi người 

chọn tham gia, để có thời gian xem xét chiến lược. Chúng ta có thể nói chuyện ngoại tuyến về cách 

chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho điều đó. 

Linda DiMario 1:18:07 

Một trong những điều tôi quan tâm trong việc tách biệt yếu tố sức khỏe và môi trường vì sức khỏe và 

chất lượng cuộc sống gắn liền với tất cả các yếu tố môi trường, mọi thứ từ xói mòn đất đến chất lượng 

nước. Tôi lo sợ rằng có những điều ảnh hưởng đến môi trường vì điều đó sẽ không tốt nếu chúng ta có 

thể, và không hiểu rằng có một số tác động và hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. 

Jesse Ben Ron 1:19:16 

Tôi nghĩ điều chúng ta sắp làm là tạo một cuộc khảo sát dựa trên các đề xuất, cho dù mọi người thích 

ba hay bốn cuộc khảo sát cho mỗi danh mục và thậm chí cả đề xuất về số liệu chi tiết. 
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Jesse Ben Ron 1:21:58 

Ồ, chúng ta nghĩ đến điều thứ hai để chúng ta có thể có họp nhóm ư? Hiểu rồi. Chúng ta sẽ bỏ phiếu 

thông qua cuộc khảo sát ý kiến. Vì vậy, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chỉ dựa trên quan điểm quá trình, 

hãy để tôi 

Ish Herrera 1:22:06 

Có kiến nghị nào đưa ra để chỉ đạo cho nhóm dự án ở đây thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến nhằm 

cân nhắc về việc tăng cường số lượng chiến lược được chọn cho mỗi danh mục không? Và cũng cần 

cân nhắc việc tách biệt yếu tố sức khỏe trong một môi trường? 

Ish Herrera 1:23:04 

Có ai không có ý kiến hay bày tỏ sự phản đối của mình không? 

Andrew Gonzalez 1:23:11 

Tôi phản đối cả hai mục. 

César Covarrubias 1:25:34 

Tôi hiểu lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng bình chọn để tách biệt hai loại vốn chủ sở hữu này, một 

phần là vấn đề về môi trường và các vấn đề còn lại, nhưng khi chúng ta tiếp tục triển khai, điều quan 

trọng là chúng ta phải thấy được những mối liên hệ giữa tất cả các chủ đề này và các chiến lược về 

cách chúng ta có thể thực hiện điều này một cách toàn diện hơn. 

Jesse Ben Ron 1:28:37 

Chúng tôi sẽ nhận được cuộc khảo sát ý kiến về quy trình và chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ cuộc trò 

chuyện sang cuộc họp đã lên lịch tiếp theo, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta phải tạo cuộc họp thứ hai 

hoặc một khóa học vì tôi nghĩ cuộc thảo luận nên diễn ra với tất cả mọi người hiện tại, vì vậy cuộc khảo 

sát ý kiến thứ hai sẽ không được công bố cho đến sau cuộc trò chuyện đó và sau khi có kiến nghị công 

bố cuộc thăm dò cuối cùng. 
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